

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๔๐๕๖๒</p> <p>เรื่อง : ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ การ เว้นคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ การเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดย เร่งด่วน ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจวงเงินค่าทดแทน เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเว้นคืน และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างประตูปรับน้ำและอาคารประกอบตามโครงการประตูปรับน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ ได้ทันตามกำหนดเวลา</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. เสนอว่า ได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดที่ดินในบริเวณที่จะเว้นคืน ในท้องที่ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างประตูปรับน้ำและอาคารประกอบตามโครงการประตูปรับน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกำหนดเวลาใช้บังคับ ๔ ปี (สิ้นสุดการใช้บังคับ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)</p> <p>๒. กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเว้นคืนที่แน่นอนภายใน แนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้ต้องใช้ที่ดินทั้งหมดประมาณ ๓๓๐ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓๕๑ - ๐ - ๗๑.๗ ไร่ โดยเจรจาปรองดองตกลงซื้อขายได้ประมาณ ๒๑๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๘๔ - ๓ - ๖๐.๗ ไร่ คงเหลือที่ดินที่จะต้องดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเว้นคืนจำนวนประมาณ ๑๑๙ แปลง จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๑๖๖ - ๑ - ๑๑ ไร่ แบ่งเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิจำนวน แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓ - ๑ - ๕๘ ไร่ และที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ต้องดำเนินการเว้นคืนจำนวน ๑๑๗ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๖๖ - ๓ - ๕๓ ไร่ โดยได้ทำการสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเว้นคืนและกำหนดราคาเบื้องต้นแล้วเสร็จบางส่วน ปรากฏว่ามีเจ้าของที่ดินบางรายไม่ยินยอมรับราคาที่ทางราชการกำหนดให้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำ จึงเป็นปัญหา</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อให้สามารถเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานและสามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

และอุปสรรคทำให้การดำเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าครอบครอง และใช้สิทธิสัมปทานที่ดินได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ หากการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาเริ่มช้าไปจะส่งผลให้ราษฎร ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันจะเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๓. ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำของราษฎร ในพื้นที่ สมควรกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลโคกสะอาดและตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจ วางเงินค่าทดแทน เข้าครอบครองหรือใช้สิทธิสัมปทานที่ดินที่ต้องเวนคืนในท้องที่ดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลา

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่ง กำหนดให้บริเวณอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๔๐๕๖๒</p> <p>เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาด้วง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พ.ศ.</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาด้วง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พ.ศ. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาด้วง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. โดยกรมชลประทาน เสนอว่า อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควายก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ ๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายความยาวประมาณ ๑๔.๗๒๕ กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้บังคับเพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย และต้องจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเมื่อผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้เข้าทำการสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนที่แน่นอนแล้วปรากฏว่าไม่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและคลองข่อยฝั่งขวาของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลนาดอกคำ ช่าง กม. ๑๓ + ๕๐๐ ถึง กม. ๑๕ + ๘๐๐ (เนื้อที่ประมาณ ๑๑๙ ไร่ ๒ งาน ๖๓ ตารางวา) โดยได้นำมาปรับเป็นแผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๒ และเพิ่มการก่อสร้างคลองข่อยฝั่งซ้ายสาย - LMC ช่าง กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง ๑ + ๕๐๐ ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไปด้วย (เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา) ซึ่งเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเวนคืนที่ดินในท้องที่ตำบลนาด้วง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพิ่มเติม เพื่อให้กระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควายไปยังพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. กรมชลประทานมีแผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๒ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จังหวัดเลย</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖(ปี.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) งบประมาณค่าก่อสร้าง ๕๒๒,๖๑๒,๐๐๐ บาท ลักษณะการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๒ ประกอบด้วย

๒.๑ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาวรวมประมาณ ๓๐.๔๑๗ กิโลเมตร

๒.๒ คลองขอยฝั่งขวา ความยาวรวมประมาณ ๑๖.๘๓๐ กิโลเมตร

๒.๓ คลองขอยฝั่งซ้าย ความยาวรวมประมาณ ๒๐.๗๔๐ กิโลเมตร

ในการก่อสร้างจะต้องใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการทั้งหมดจำนวนประมาณ ๑๒๕ ไร่ ๔๓ ตารางวา โดยได้เข้าไปสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนและเจรจาตกลงซื้อขายแล้ว โดยเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ยอมรับราคาค่าทดแทนที่ทางราชการกำหนดให้ แต่ยังมีบางส่วนที่ไม่ยอมรับค่าทดแทน เนื่องจากเห็นว่าเป็นราคาต่ำและไม่ยอมให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้าง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้วส่วนใหญ่เห็นชอบกับการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๒ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน เพื่อทำการสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนที่แน่นอนภายในแนวเขตแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลั่นควาย

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในชั้นที่เวนคืน ในท้องที่ตำบลนาด้วง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๔๐๕๖๒</p> <p>เรื่อง : โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market)</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการศึกษาความเหมาะสมความจำเป็น และความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลา ในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการย้ายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสะพานปลา จังหวัดสมุทรปราการทั้งระบบ เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>๒. สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพัฒนา สะพานปลากรุงเทพ</p> <p style="padding-left: 40px;">๒.๑ ผลการประชุมร่วมระหว่าง กระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินงานตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการ</p> <p style="padding-left: 80px;">(๑) จัดทำ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดบทบาทสะพานปลา ทำเทียบเรือประมง ทั้งระบบ</p> <p style="padding-left: 80px;">(๒) องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “โครงการ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้ตลาดสะพานปลากรุงเทพคงอยู่ในพื้นที่เขตสาทรเช่นเดิมได้ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยที่ให้องค์การสะพาน ปลาอยู่ที่ปัจจุบัน ร้อยละ ๙๗.๗๕</p> <p style="padding-left: 80px;">(๓) จัดทำ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพขั้นต้น (Pre-Feasibility</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อ.ส.ป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="padding-left: 40px;">เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดกลางสัตว์น้ำและสินค้า สัตว์น้ำให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์กระจายสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรและชาวประมง ซึ่งในการดำเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ สามารถพัฒนาต่อยอด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธุรกิจประมงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกับ ตลาดสัตว์น้ำในต่างประเทศได้</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

<p>Study of Bangkok Fish Market) พบว่ามีผลตอบแทนที่ดีส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฯและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม</p> <p>๒.๒ องค์การสะพานปลาได้ประชุมหารือการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพกับกรมธนารักษ์เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรมธนารักษ์ องค์การสะพานปลาได้นำเสนอแผนโครงการ (Action Plan) โดยกรมธนารักษ์ให้องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้เป็นไปตามแผน (Action Plan) ที่วางไว้</p> <p>๒.๓ ในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) มีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและให้ดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรี</p> <p>มติ ครม. : ๑. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็น และความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลา รวมถึงการย้ายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ</p> <p>๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การสะพานปลา) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย</p>	
---	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๔๐๕๖๒</p> <p>เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และแนวโน้มเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และแนวโน้มเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</p> <p>ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน มี.ค. ๒๕๖๒ อยู่ที่ระดับ ๑๘๘.๙๕ ลดลงจากเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๔.๐๓ เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ ๒.๑๙ โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีราคาปรับตัว ลดลงร้อยละ ๑.๘๘ โดยสินค้าสำคัญที่มีราคา ลดลง ได้แก่ อ้อย โรงงาน สับปะรด และหอมแดง</p> <p>ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรในเดือน มี.ค. ๒๕๖๒ อยู่ที่ระดับ ๑๒๙.๓๔ ลดลงจากเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๒.๑๙ สินค้าที่ราคาปรับตัว ลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าที่ราคาปรับตัว เพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรด ทุเรียน และสุกร เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๘๒ โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ หอมแดง และไข่ไก่</p> <p>ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน มี.ค. ๒๕๖๒ อยู่ที่ระดับ ๑๔๖.๐๙ ลดลงจากเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑.๘๘ สินค้าที่ราคาผลผลิตปรับตัว ลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน สับปะรด และหอมแดง สินค้าผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กระเทียม ใก่นื้อ และไข่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๓๒ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา สุกร และใก่นื้อ</p> <p>แนวโน้มเดือน เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒</p> <p>เดือน เม.ย. ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์รายได้เกษตรกรในเดือน เม.ย. ๒๕๖๒ ลดลงจากเดือน เม.ย. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๐.๙๖ ดัชนีราคาผลผลิตปรับตัว ลดลง ร้อยละ ๐.๖๕ สินค้าสำคัญที่ราคา ลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน สับปะรด และหอมแดง ดัชนีผลผลิตปรับตัว ลดลง ร้อยละ ๐.๓๑ สินค้าสำคัญที่มีราคา ลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิตสินค้าเกษตร ทำให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

หอมแดง กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนนี้ ได้แก่ ข้าวนาปรัง และทุเรียน
เดือน พ.ค. ๒๕๖๒ ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าจะทรงตัว ดัชนีราคามีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย และผลผลิต
จะทรงตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มติ ครม. : ทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๔๐๕๖๒</p> <p>เรื่อง : ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๒ ๒. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ พณ. ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ๓. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันรับรองร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๒ (จะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าวในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐชิลี) <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พณ. รายงานว่า สาธารณรัฐชิลีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒๕) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองบิโนญา เดล มาร์ ภายใต้หัวข้อหลัก คือ เชื่อมโยงประชาชนเพื่อสร้างอนาคต โดยประเด็นที่เอเปคให้ความสำคัญในปีนี้ ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑) สตรี SMEs และภาวะเจริญเติบโตที่ครอบคลุม (๒) สังคมดิจิทัล (๓) การบูรณาการ ๔.๐ และ (๔) การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งประเด็นเป้าหมายการเพิ่มระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค และเอเปคกับองค์การการค้าโลก ๒. สาธารณรัฐชิลีได้จัดทำร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคให้การรับรอง ทั้งนี้ สมาชิกเอเปคอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างแถลงการณ์ดังกล่าว ๓. สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ฯ <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑ ประเด็นสำคัญประจำปี ๒๕๖๒ <ol style="list-style-type: none"> (๑) สตรี SMEs และการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม : สนับสนุนแผนการทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีให้มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจและเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ (MSMEs) ไปสู่ตลาดโลก (๒) สังคมดิจิทัล : จะดำเนินการตามแผนงานอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค เพื่อร่วมกัน 	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อครอบคลุมนโยบายทางการค้าที่ไทยให้การสนับสนุน เช่น ระบบการค้าพหุภาคี การดำเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า วิสัยทัศน์เอเปคหลังเป้าหมายโบกอร์ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก และแผนการดำเนินงานกรอบความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง เสริมสร้างการเติบโต ของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกอย่างยั่งยืนและทั่วถึง</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง เข้าถึงได้ และปลอดภัย

(ก) การบูรณาการ ๔.๐ : พยายามลดผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อขีดความสามารถและการเจริญเติบโต โดยเฉพาะสำหรับ SMMEs โดยเน้นการลดอุปสรรคที่มีใช้ภาษีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และสนับสนุนเป้าหมายการทำงานของปี ๒๕๖๒ อาทิ การปฏิบัติกร่วมของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นห่วงโซ่คุณค่าโลก

(ข) การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน : ให้การสนับสนุนการทำงานภายใต้องค์การการค้าโลกเพื่อสร้างวินัยปฏิบัติที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการอุดหนุนประมง ซึ่งรวมถึงการทำประมงเกินศักยภาพและเกินขนาด

๓.๒ เป้าหมายการเพิ่มระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค : ยึดมั่นการบรรลุเป้าหมายโบกอร์เพื่อการค้าและการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้างในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เน้นย้ำการดำเนินการตามแผนดำเนินงานปักกิ่งและปฏิญญาลิมาเพื่อนำไปสู่เขตการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก อาทิ แผนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเขตเศรษฐกิจเอเปคเพื่อการมีส่วนร่วมในความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงและครอบคลุมในอนาคต

๓.๓ เอเปคกับองค์การการค้าโลก : ยืนยันถึงความสำคัญของการมีระบบการค้าพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ ยึดกฎเกณฑ์ โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและความมั่งคั่งที่ยั่งยืน รวมถึงต่อต้านการกีดกันทางการค้า และเรียกร้องให้มีการจัดการค้าที่ไม่เป็นธรรม

๔. ข้อกฎหมาย : ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี รวมทั้งการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องจากร่างแถลงการณ์ดังกล่าว ครอบคลุมนโยบายทางการค้าที่ไทยให้การสนับสนุน เช่น ระบบการค้าพหุภาคี การดำเนินการตามเป้าหมายโบกอร์เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า วิสัยทัศน์เอเปคหลังเป้าหมายโบกอร์ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก และแผนการค้าเป็นงานครอบคลุมเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง เสริมสร้างการเติบโต ของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ (หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๗๐๓/๔๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) ไปดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๒ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย